



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ โดย นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน และมีนายวิโรจน์ วัชรเกียรติศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม หน่วยงานสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนา หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น ๗๓ คน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหมดของ จ.ศรีสะเกษ

สาระของประชุมเน้นการสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบริโภค มีการสะท้อนสภาพปัญหาโดยพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและผู้แทนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมรวม ๙ แห่ง พบว่าน้ำอุปโภคและน้ำบริโภคของโรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่เหมาะสม โรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพน้ำเอง หน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนในด้านวิชาการ นอกจากนี้โรงเรียนเห็นความสำคัญถึงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไข ได้แก่ คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคยังไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย ทั้งน้ำประปา น้ำถึง ๒๐ ลิตร และน้ำประปาผ่านเครื่องกรองภาชนะใส่น้ำไม่มีความสะอาด จุดบริการน้ำบริโภคมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้นำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคและรูปแบบการจัดการน้ำบริโภคของโรงเรียนแต่ละแห่งวิเคราะห์และให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา น้ำบริโภคไม่เพียงพอ และได้ชี้แจงด้านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และแผนพัฒนาการดำเนินงานปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อให้โรงเรียนได้มีอาหาร น้ำดื่มที่สะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการน้ำบริโภค สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ส่งผลให้สามเณรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรคที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำเป็นสื่อลดลง และมุ่งหวังการขยายผลการดำเนินการสู่วัดที่สามเณรจำวัดต่อไป